



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน.

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ และแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งนิติกร ของกรมบังคับคดี จำนวน ๔ ราย และ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑ ราย เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิระ นวพันธ์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน กศน. ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๑๒๒๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในตำแหน่งนิติกร ของกรมบังคับคดี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้นี้ เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานราชการ และปฏิบัติงาน ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกฤตชัย อรุณรัตน์)  
เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
แบบท้ายประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	เลขประจำตัว ผู้เข้ารับการประเมิน	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
ตำแหน่งนิติกร			
๑	๐๒	ว่าที่ร้อยตรี จตุพร แก้วอำรัตน์	ลำดับที่ ๑ - ๒ ให้ไปรายงานตัว และปฏิบัติงานตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนด
๒	๐๔	นางสาวพรสดา สวัสดิ์	
๓	๐๓	นายนิติพงษ์ เนาวนิตี	
๔	๐๑	นางสาวจิตาภา สิริจิตานนท์	
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ			
๑	๐๑	นางสาวรัชสมา ปั้นประเสริฐ	ลำดับที่ ๑ ให้ไปรายงานตัว และ ปฏิบัติงานตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่กำหนด

